

Số: 03/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**CHỈ THỊ**

**Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020**

Sau 05 năm tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt những kết quả đáng kể, diện mạo vùng nông thôn đã có nhiều đổi mới. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng được quan tâm. Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp có chiều hướng giảm dần. An sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng cao, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội nông thôn được cải thiện; đa số các cơ sở y tế được nâng cấp, xây mới theo hướng đạt chuẩn, có y, bác sỹ phục vụ thường xuyên. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; trung tâm học tập cộng đồng tại các xã hoạt động tốt, có nhiều hoạt động thiết thực phục vụ đời sống nhân dân. Đài truyền thanh hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thông tin kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Môi trường sinh thái được quan tâm và ngày càng được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và mọi người dân đối với chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được nâng lên. Những kết quả trên đây đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Nông nghiệp và nông thôn nhiều nơi phát triển còn thiếu quy hoạch. Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vẫn còn thấp. Một số nơi kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn lạc hậu, khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn nhìn chung còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh Đồng Nai cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 Đồng Nai trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới với 80% số huyện, thị xã đạt chuẩn; 80% số xã đạt chuẩn; 15% số xã đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực theo tinh thần nêu trên, UBND tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua với chủ đề “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Với tinh thần thi đua yêu nước và phát huy thắng lợi của kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới. Gắn kết chặt chẽ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các giải pháp, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. Các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể, phù hợp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn

sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn tỉnh trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đồng bộ các nội dung giải pháp về xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng chương trình, đề án với lộ trình, giải pháp cụ thể phù hợp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, qua đó tạo được sự phối hợp liên kết chặt giữa các sở, ban, ngành và địa phương, hướng phong trào thi đua tập trung vào giải quyết các nội dung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao đã đề ra trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Đưa các tiêu chí thi đua xây dựng nông thôn mới vào tiêu chí thi đua thường xuyên hàng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá công vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” theo bộ tiêu chí nâng cao đối với các đơn vị cấp huyện đã đạt danh hiệu “Huyện Nông thôn mới” và các xã đã đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới” thuộc các huyện khác.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với cả nước, tỉnh ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đề cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành những thành tựu to lớn hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2016 - 2020. Dân tộc ta, nhân dân ta rất anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay càng phải nêu cao hơn nữa bản chất anh hùng trong đấu tranh chống nghèo nàn và lạc hậu. UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trong toàn tỉnh với phương châm “Đồng lòng, đồng thuận, đồng hành, đồng tiến”, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới, tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị này; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh và các đoàn thể;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh (VX,CNN);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX, CNN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quốc Thái**